

CHƯƠNG TRÌNH VCAL LÀ GÌ?

Chương trình Chứng nhận Học tập Ứng dụng bang Victoria (Victorian Certificate of Applied Learning - VCAL) là một lựa chọn từ thực tế đối với học sinh Lớp 11 và 12.

Chương trình VCAL mang lại kinh nghiệm thực tế liên quan đến công việc, các kỹ năng về văn và toán cũng như cơ hội tạo dựng các kỹ năng cá nhân quan trọng đối với cuộc sống và công việc. Cũng như chương trình Chứng nhận Giáo dục bang Victoria (Victorian Certificate of Education - VCE), VCAL là bằng chứng nhận cuối cấp trung học được công nhận.

Những học sinh theo chương trình VCAL có thể muốn được đào tạo tại bậc Giáo dục Kỹ thuật và Nâng cao (Technical and Further Education - TAFE), theo chương trình học nghề hoặc kiếm việc làm sau khi ra trường. Tuy nhiên, nếu quý vị bắt đầu chương trình VCAL rồi sau đó xác định rằng chương trình VCE mới là chọn lựa đúng đắn cho mình thì điều ý vẫn chưa phải là quá muộn.

Sự linh hoạt của chương trình VCAL giúp quý vị theo một chương trình học phù hợp với sở thích và nhu cầu học tập của mình. Các đơn vị học trình và học phần được công nhận đầy đủ và được chọn theo bốn nhóm kỹ năng bắt buộc sau đây:

- Các Kỹ năng về Văn và Toán
- Các Kỹ năng liên quan đến Việc làm
- Các Kỹ năng theo Ngành nghề Cụ thể
- Các Kỹ năng Phát triển Cá nhân

Nếu đã hoàn thành chương trình VCAL thì quý vị sẽ nhận được giấy chứng nhận và bản kết quả miêu tả chi tiết các lĩnh vực học tập mà quý vị đã hoàn thành.

Những điều tôi cần biết

Tại sao tôi lại chọn chương trình VCAL?

Mặc dù chương trình VCE là một lựa chọn tốt cho những học sinh muốn tiếp tục học lên đại học nhưng quý vị có thể cảm thấy đây không phải là lựa chọn thích hợp cho bản thân mình.

Chương trình VCAL là một bằng chứng nhận cuối cấp trung học được công nhận và dành cho học sinh Lớp 11 và 12. Chương trình VCAL dựa trên việc học từ thực tế, còn được gọi là “học tập ứng dụng”.

Nếu chọn theo chương trình VCAL thì quý vị sẽ thu được kinh nghiệm thực tế và các kỹ năng 'việc làm' chẳng hạn như các kỹ năng mà quý vị sẽ cần để được đào tạo nâng cao tại công sở hoặc trường TAFE.

Tôi có thể theo chương trình VCAL ở đâu?

Chương trình VCAL hiện đang được dạy tại các trường, trường TAFE và một số trung tâm Giáo dục Cộng đồng dành cho Người lớn (Adult Community Education - ACE) trên toàn tiểu bang. Mời quý vị vào thăm www.vcaa.vic.edu.au và chọn mục Search for Schools and Study (Tìm Trường và Học) để có danh sách tất cả các trường dạy chương trình VCAL.

Các trình độ trong chương trình VCAL là gì?

Chương trình VCAL có ba trình độ - Sơ cấp, Trung cấp và Cao cấp. Giáo viên hoặc tư vấn viên nghề nghiệp sẽ giúp quý vị xác định trình độ nào là phù hợp nhất với nhu cầu của mình.

Liệu có bất kỳ yêu cầu nào về đầu vào không?

Không. Quý vị bắt đầu chương trình VCAL ở trình độ phù hợp với khả năng của mình. Giáo viên hoặc tư vấn viên nghề nghiệp sẽ giúp quý vị xác định trình độ nào là phù hợp nhất với nhu cầu của mình.

Tôi phải mất bao lâu để hoàn tất chương trình VCAL?

Chương trình VCAL được phát triển dành cho học sinh các Lớp 11 và 12. Quý vị có thể nhận chứng nhận VCAL và bản kết quả - khi quý vị hoàn thành chương trình VCAL ở trình độ mà quý vị đã chọn. Nhiều học sinh hoàn thành trình độ VCAL trong một niên học.

Quý vị nhận được gì sau khi hoàn thành chương trình VCAL?

Nếu hoàn thành chương trình VCAL thì quý vị sẽ nhận được giấy chứng nhận VCAL cho trình độ Sơ cấp, Trung cấp hoặc Cao cấp tùy theo trình độ VCAL mà quý vị đã chọn để hoàn tất. Quý vị cũng sẽ nhận được một bản kết quả, liệt kê tất cả các học phần trong chương trình VCAL, VCE, Giáo dục và Đào tạo Hướng nghiệp (Vocational Education and Training -VET).

Nội dung nào được tính vào chương trình VCAL của tôi?

Giấy chứng nhận Giáo dục và Đào tạo Hướng nghiệp (VET) là gì?

Giáo dục và Đào tạo Hướng nghiệp (Vocational Education and Training - VET) tạo cơ hội cho các trường, cơ sở đào tạo và ngành cộng tác với nhau trong việc chuẩn bị cho học sinh đi làm và đào tạo nâng cao. Đa số trường trung học dạy các khóa học VET góp phần giúp học sinh hoàn thành đạt yêu cầu của chương trình VCAL và đạt được bằng cấp giáo dục và đào tạo được công nhận trên toàn quốc.

Các môn học chương trình VET có được tính vào chương trình VCAL của tôi không?

Có. Quý vị nên nói chuyện với giáo viên hoặc tư vấn viên nghề nghiệp để tìm hiểu xem bao nhiêu nội dung học trước đây của quý vị được tính vào chương trình VCAL và lên kế hoạch cho nội dung còn lại trong chương trình VCAL của quý vị.

Tôi đã học một môn trong chương trình VCE. Môn này có được tính vào VCAL không?

Có, nếu quý vị đạt kết quả 'S' nghĩa là hoàn thành một học phần VCE đạt yêu cầu thì học phần đó sẽ được tính vào VCAL. Quý vị nên trò chuyện với giáo viên hoặc tư vấn viên nghề nghiệp để lên kế hoạch cho nội dung còn lại trong chương trình VCAL của quý vị.

Nếu đổi ý thì tôi có thể chuyển sang chương trình VCE được không?

Quý vị nên thảo luận vấn đề này với giáo viên hoặc tư vấn viên nghề nghiệp nếu quyết định như thế.

Tôi có thể đi làm bán thời gian và/hoặc tiếp tục chương trình thực tập trong khi vẫn học chương trình VCAL được không?

Quý vị có thể được công nhận và tính điểm cho việc làm bán thời trong khi vẫn học chương trình VCAL. Công việc này có thể là:

- thực tập hoặc đào tạo tại trường
- công việc bán thời
- vừa làm vừa học tại công sở.

Chương trình VCAL được đánh giá như thế nào?

Chương trình VCAL được tạo thành từ các khóa học/chứng nhận được công nhận. Chương trình VCAL của quý vị được giáo viên đánh giá dựa trên các yêu cầu về đánh giá đối với mỗi phần của chương trình.

Tôi có cần thi Kiểm tra Thành tích Tổng quát (General Achievement Test-GAT) không?

GAT là bài kiểm tra kiến thức và kỹ năng viết, toán, khoa học và kỹ thuật, các môn khoa học xã hội và nhân văn cũng như nghệ thuật. Bài kiểm tra này dành cho tất cả các học sinh học ít nhất là một học phần 3 và 4 trong chương trình VCE. Học sinh nào được tính điểm học phần 3 và 4 trong chương trình VET vào chương trình VCE cũng phải thi GAT. Học sinh nào chỉ ghi danh học các học phần của chương trình VCAL thì không cần phải thi GAT. Tuy nhiên, quý vị được quyền chọn thi GAT nếu điều này phù hợp cho hướng đi của quý vị về giáo dục, đào tạo nâng cao hoặc đi làm.

Tôi học cái gì?

Nhờ giáo viên hoặc tư vấn viên nghề nghiệp giúp đỡ, quý vị có thể phát triển một chương trình VCAL phù hợp với các nhu cầu học tập và sở thích riêng của bản thân. Quý vị được chọn các học phần và đơn vị học trình cho từng nhóm kỹ năng VCAL bắt buộc sau đây:

Nhóm 1 - Các Kỹ năng về Văn và Toán

Chương trình VCAL của quý vị phải gồm các môn văn và toán. Những môn học này có thể được chọn từ các học phần về kỹ năng văn và toán của chương trình VCAL và/hoặc môn Anh văn và Toán trong chương trình VCE hoặc các ngành học được chọn khác như Chứng nhận Giáo dục Tổng quát (Certificate in General Education) (dành cho người lớn).

Nhóm 2 - Các Kỹ năng theo Ngành nghề Cụ thể

Chương trình VCAL ở trình độ Trung và Cao cấp phải bao gồm các thành phần bằng cấp VET được công nhận trên toàn quốc. Tuy nhiên, quý vị không cần phải tập trung vào, hoặc hoàn thành, bất kỳ chứng nhận VET đơn lẻ nào. Ví dụ: quý vị có quyền chọn theo học nhiều đơn vị học trình hoặc học phần từ nhiều chứng nhận VET khác nhau để đạt các yêu cầu của chương trình VCAL đồng thời thu thập kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực hướng nghiệp. Các lựa chọn của chương trình VET có tính mở rộng và một số ví dụ điển hình là ngành xe hơi, kỹ

thuật, xây dựng, nhà hàng khách sạn và bán lẻ, truyền thông đa phương tiện, công nghệ thông tin, nông nghiệp, làm vườn, kho bãi, làm tóc và thẩm mỹ.

Nhóm 3 - Các Kỹ năng liên quan đến Việc làm

Để phát triển các kỹ năng 'việc làm', chương trình VCAL cho quý vị lựa chọn thực hiện chương trình vừa học vừa làm, chương trình thực tập/đào tạo tại trường hoặc làm việc bán thời. Quý vị cũng có thể chọn các học phần và đơn vị học trình giúp chuẩn bị bản thân để đi làm, chẳng hạn như các kỹ năng về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp hoặc phỏng vấn xin việc.

Nhóm 4 - Các Kỹ năng Phát triển Cá nhân

Đây là một nội dung trong chương trình VCAL mà quý vị sẽ tham gia vào các đề án và hoạt động trong cộng đồng hoặc nhà trường để giúp phát triển các kỹ năng tinh thần đồng đội, lòng tự tin và các kỹ năng khác đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống và việc làm. Ví dụ: trường của quý vị có thể kết hợp với hội đồng thành phố địa phương để cải tạo các vùng đất công viên. Những điều quý vị học hỏi từ việc tham gia vào những dự án như thế đều có thể được tính vào chương trình VCAL.

Chương trình VCAL có thể đưa tôi đến đâu?

Tôi có thể học lên cao nếu hoàn thành chương trình VCAL không?

Nếu quý vị đang cân nhắc việc vào thẳng đại học sau khi ra trường thì chương trình VCAL có lẽ không phải là lựa chọn tối ưu cho quý vị. Những học sinh lập kế hoạch học lên cao thường theo chương trình VCE để giúp các em nhận Điểm chuẩn Tuyển sinh Đại học của Úc (Australian Tertiary Admissions Rank - ATAR) từ Trung tâm Tuyển sinh Đại học bang Victoria (Victorian Tertiary Admissions Centre - VTAC). Nếu quý vị đang học chương trình VCAL ở trình độ Cao cấp và xác định là quý vị vào thẳng đại học thì quý vị hãy hỏi lại giáo viên hoặc tư vấn nghề nghiệp cho chắc vì một số trường đại học đồng ý xét tuyển những trường hợp học sinh có chứng nhận VCAL trình độ Cao cấp. Tuy nhiên, ra trường rồi lên thẳng đại học không phải là con đường duy nhất để vào đại học. Một số người học khóa giáo dục và đào tạo hướng nghiệp ở trường TAFE có lẽ sẽ nhận Bằng nghề Trung cấp (Diploma) hoặc Bằng nghề Cao cấp (Advanced Diploma), rồi sau đó xác định rằng họ sẽ có được lợi ích từ một khóa đại học. Chương trình VCAL sẽ là một khởi đầu tốt cho hướng đi này.

Những lựa chọn của tôi là gì một khi tôi hoàn thành chương trình VCAL?

Chương trình VCAL sẽ cho quý vị kinh nghiệm thực tế có liên quan đến việc làm cũng như bằng cấp được các trường TAFE và chủ hãng công nhận. Những điều này sẽ giúp quý vị chuyển từ trường vào công sở, theo chương trình thực tập hoặc đào tạo và/hoặc đào tạo nâng cao ở trường TAFE.

Một cách khác là nếu quý vị bắt đầu học chương trình VCAL trình độ Sơ cấp ở Lớp 11 và hoàn thành chương trình này thì quý vị có thể suy xét xem có tiếp tục hoàn thành VCAL trình độ Trung hoặc Cao cấp ở Lớp 12. Hoặc quý vị có thể xét lại các lựa chọn và xác định đại học mới là chọn lựa đúng đắn cho mình và như vậy chuyển sang chương trình VCE.

Liệu chương trình VCAL có giúp tôi sẵn sàng để đi làm không?

Nếu đã hoàn thành các học phần VET là nội dung được tính trong chứng nhận VCAL thì quý vị đã có kiến thức và những kỹ năng mà các chủ hãng đánh giá cao, ví dụ như ý thức về ngành, sử dụng các công cụ phải có trong ngành, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Hoàn tất các học phần VET cũng sẽ giúp chứng tỏ cho một chủ hãng thấy rằng quý vị thật sự mong muốn làm việc trong ngành đó.

Để tìm hiểu thêm về chương trình VCAL, mời quý vị liên lạc với Cơ quan quản lý Công tác đánh giá và Học trình bang Victorian (Victorian Curriculum and Assessment Authority) qua số 1800 134 197 hoặc vào thăm www.vcaa.vic.edu.au